

UBND TỈNH BẮC GIANG  
**BAN DÂN TỘC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-BDT

Bắc Giang, ngày tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động sáng kiến năm 2023**

Căn cứ Quyết định 99/QĐ-HĐSK ngày 17/01/2021 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bắc Giang; Hướng dẫn số 2916/HD-HĐSK ngày 06/7/2020 quy định Quy trình xét, đánh giá, công nhận sáng kiến. Ban Dân tộc báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2023 như sau:

**I. Công nhận sáng kiến:**

- Lĩnh vực hoạt động của Cơ quan/Đơn vị:** Quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
- Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến:** 07 giải pháp.
- Tổng số sáng kiến được công nhận:**

Căn cứ Hướng dẫn của Hội đồng Sáng kiến tỉnh và đề nghị của các tác giả, ngày 13/11/2023 Hội đồng sáng kiến Ban Dân tộc đã đánh giá và bỏ phiếu đánh giá sáng kiến của các tác giả. Căn cứ văn bản số 6852/HĐSK-KHCN ngày 30/11/2023 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh, về việc chấp thuận sáng kiến. Ngày 08/12/2023, Trưởng Ban Dân tộc đã ký Quyết định số 246/QĐ-BDT, về việc công nhận 07 sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 của các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, công chức thuộc Ban Dân tộc.

**4. Biểu tổng hợp:**

TT	Họ và tên đại diện nhóm tác giả	Tên sáng kiến	Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến	Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến
1	Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc;	Giải pháp nâng cao hoạt động các công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy tại	Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác khôi phục hoạt động, nâng cao hiệu quả các công trình nước sinh hoạt tập	Thông qua triển khai sáng kiến giải pháp giúp tăng cường công tác khôi phục hoạt động, nâng cao hiệu quả các công trình

		vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang.	trung, nhằm đáp ứng được nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân vùng thụ hưởng dự án, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt của đồng bào vùng dân tộc, miền núi; góp phần giảm thiểu công lao động, nâng cao sức khỏe cho đồng bào trong khu vực; từng bước làm thay đổi hành vi cộng đồng về môi trường, nước sạch và vấn đề giữ gìn bảo vệ nguồn nước sinh hoạt tại cộng đồng.	nước sinh hoạt tập trung, nhằm đáp ứng được nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân vùng thụ hưởng dự án, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt của đồng bào vùng dân tộc, miền núi; góp phần giảm thiểu công lao động, nâng cao sức khỏe cho đồng bào trong khu vực; từng bước làm thay đổi hành vi cộng đồng về môi trường, nước sạch và vấn đề giữ gìn bảo vệ nguồn nước sinh hoạt tại cộng đồng.
2	Trương Văn Bảo, Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp.	Xây dựng chuyên mục tuyên truyền “Người dân tộc thiểu số điển hình trên các lĩnh vực” trên Cổng Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.	Cập nhật dữ liệu, đăng tải vào chuyên mục các bài viết, hình ảnh về tập thể, cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, xóa đói giảm nghèo... là nhân tố nổi trội trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài tuyên truyền điển hình tiên tiến bằng hình thức truyền thống, thực hiện tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng như Cổng thông tin điện tử nhằm lan tỏa rộng rãi, nhiều người biết đến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập thể, cá nhân người dân tộc thiểu số điển hình được quan tâm, có động lực để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, góp phần ảnh hưởng sâu rộng đến những người xung quanh học tập, làm theo.	Hiện nay việc tuyên truyền các tập thể, cá nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm, số lượng bài viết còn ít nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Việc tra cứu, nắm bắt thông tin, nội dung tuyên truyền về các tập thể, cá nhân người dân tộc thiểu số điển hình trên địa bàn tỉnh còn phân tán, gây khó khăn cho công tác tìm hiểu, nghiên cứu. Việc Xây dựng chuyên mục tuyên truyền “Người dân tộc thiểu số điển hình trên các lĩnh vực” trên Cổng Thông tin điện tử, Facebook Ban Dân tộc: Giúp cho việc tuyên truyền được tập trung, trọng tâm, trọng điểm và thuận tiện cho công tác tra cứu, tổng hợp; khuyến khích được các tác giả, cộng tác viên đi cơ sở, tìm hiểu viết bài phóng sự, ký sự về các điển hình, phát hiện ra nhiều nhân tố mới để kịp thời biểu dương, khen thưởng, lan tỏa cách làm hay, gương người tốt trong xã hội; triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lĩnh vực dân tộc, góp phần hiệu quả thực hiện Đề án tổng thể và Chương

				trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.
3	Lê Bá Xuyên – nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc	Xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang	Người dân vùng DTTS&MN tỉnh bảo tồn được tiếng nói của dân tộc mình, tránh được nguy cơ mai một bản sắc văn hóa
4	Vi Thanh Quyền – Trưởng Ban Dân tộc;	Hướng dẫn thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.	Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh được dễ dàng, thông suốt, đúng quy định; đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của các huyện và cơ sở. Sáng kiến được áp dụng cũng góp phần đưa chính sách của Nhà nước sớm đến với các đối tượng được thụ hưởng, tránh hiện tượng bị lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.	Thực hiện sáng kiến giúp cho nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, địa bàn, định mức, đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch... không để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Thuận lợi cho chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn. Sáng kiến được áp dụng cũng đảm bảo không xảy ra tình trạng bức xúc dẫn đến khiếu kiện từ các đối tượng thụ hưởng gây mất đoàn kết, mất an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó góp phần củng cố sự tin tưởng của đồng bào các dân tộc trong vùng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
5	Nhữ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc;	Tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang 03 năm 2024 - 2026	Kế hoạch được ban hành là căn cứ để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan áp dụng triển khai thực hiện Chương trình trong những năm tiếp theo. Kế hoạch nhu cầu vốn được phân bổ phù hợp với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần, của Chương trình phù hợp với tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần. Qua đó góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 2021-2025.	Sáng kiến được áp dụng sẽ giúp địa phương sử dụng hợp lý nguồn vốn được phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần xóa đói, giảm nghèo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh, đặc biệt là các xã đặc biệt khó khăn, tạo lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
6	Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Tuyên	Xây dựng hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN – BDT – SNNPTNT – STC –SKHĐT	Hướng dẫn được ban hành giúp địa phương có một bộ tài liệu hệ thống chi tiết và thống nhất cách thức triển khai thực hiện, giúp tháo gỡ	Sáng kiến được áp dụng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tiểu dự án 2, dự án 3 Chương trình, giúp người dân sớm được

	truyền;	về thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nội dung số 1 tiểu Dự án 2, dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	thụ hưởng chính sách, nâng cao hquar nguồn vốn và góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025
7	Nhữ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc;	Giải pháp thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.	Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 các cấp; tạo sinh kế bền vững giúp cho người dân vùng dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho mình và xã hội thì công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ theo phương châm “trao cần câu” và “dạy cách câu” là rất cần thiết. Tập huấn phải thực tiễn để giúp các cơ quan, cơ sở tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phải phù hợp với từng địa phương, định hướng phát triển của tỉnh và cả nước.	Thông qua tập huấn đã trang bị, chia sẻ kinh nghiệm đã góp phần bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, xoá đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao kỹ năng kiến thức đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành để hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; những kiến thức được cung cấp, bồi dưỡng và trao đổi đã giúp cho cơ sở để cán bộ cơ sở phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, áp dụng, tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn. Đến nay, tất cả 10 dự án, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện. Hầu hết các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở đã được giải quyết. Đối với người dân: các lớp tập huấn đã giúp cho người dân bổ trợ kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra những sản phẩm có năng suất và chất lượng cao có sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ được môi trường sinh thái; nâng cao lợi nhuận và dân trí kỹ thuật cho người dân góp phần giảm nghèo bền vững.

## II. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến:

### 1. Áp dụng sáng kiến:

- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng: 07 sáng kiến;
- Tổng mức đầu tư của Nhà nước: 245 triệu đồng;
- Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng: 0 đồng;
- Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến: 0 đồng;
- Biểu tổng hợp:

TT	Họ và tên đại diện nhóm tác giả	Tên sáng kiến	Mức đầu tư của Nhà nước để tạo ra sáng kiến (Trđ)	Hiệu quả áp dụng (Tiền làm lợi và các lợi ích khác)	Thù lao trả cho tác giả
1	Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc;	Giải pháp nâng cao hoạt động các công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang.	95	Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành công trình nước sinh hoạt tập trung tại cơ sở; tạo tiền đề, cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác quản lý nhà nước về các công trình nước sinh hoạt tập trung theo hình thức tự chảy trên vùng dân tộc và miền núi của tỉnh.	8
2	Trương Văn Bảo, Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp.	Xây dựng chuyên mục tuyên truyền “Người dân tộc thiểu số điển hình trên các lĩnh vực” trên Cổng Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.	20	Tính đến tháng 8/2023, trên Chuyên mục đã đăng tải 20 bài viết về các cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như: người có uy tín, giáo viên, học sinh, bác sĩ, công an, làm kinh tế giỏi... dự kiến đến hết năm 2023 số bài viết tăng trên 40 bài (tập trung tuyên truyền nhiều nhất từ tháng 10 do tháng 11 tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ I tổ chức ở cấp huyện, tỉnh). Các bài viết sau khi đăng tải các bài viết có lượt đọc từ 400-600 lượt, bài viết trên Facebook được like, chia sẻ lại đến nhiều người biết tới. Các cá nhân được lựa chọn viết bài trong chuyên mục thấy vinh dự, tự hào và là động lực để họ phấn đấu, hoàn	20

				thành tốt nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.	
3	Lê Bá Xuyên – nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc	Xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.	130	Xây dựng chính sách của tỉnh hỗ trợ thù lao cho người truyền dạy tiếng dân tộc trong các trường học và cộng đồng; hỗ trợ kinh phí cho các thôn/bản để mua sắm bảng phấn tiêu chuẩn (mỗi thôn chỉ hỗ trợ một lần) phục vụ cho việc truyền dạy tiếng DTTS. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các thôn/bản, trường học được phép huy động kinh phí tự nguyện, hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân tài trợ cho các lớp học tiếng dân tộc để chi hoạt động duy trì lớp học tiếng dân tộc như: Hỗ trợ người học vở ghi, bút, tài liệu học tập; biểu dương, khen thưởng những học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác trong tổ chức thực hiện Đề án tại thôn/bản.	5
4	Vi Thanh Quyền – Trưởng Ban Dân tộc;	Hướng dẫn thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.	0	Đề dăng trong khâu tổ chức thực hiện và thanh quyết toán, tiết kiệm thời gian cho những người tổ chức thực hiện	0
5	Nhữ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc;	Tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bắc Giang 03 năm 2024 - 2026	0	Kế hoạch được ban hành đã dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể trong 3 năm 2024, 2025, 2026; dự kiến nguồn vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần trong 3 năm, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần thực hiện nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu góp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, giảm dần số xã, thôn ĐBKK	0
6	Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Tuyên truyền;	Xây dựng hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN – BDT – SNNPTNT – STC –SKHĐT về thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3	0	Hướng dẫn được ban hành giúp địa phương có một bộ tài liệu hệ thống chi tiết và thống nhất cách thức triển khai thực hiện, giúp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nội dung số 1 tiểu Dự án 2,	0

		Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025		dự án 3, thuộc Chương trình góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đến nay nhiều xã đã hoàn thành hỗ trợ cho người dân và tiến hành giải ngân nguồn vốn.	
7	Nhữ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc;	Giải pháp thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.	0	Đã tổ chức 04 Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm, tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1.000 lượt cán bộ triển khai chương trình các cấp (từ cấp thôn, cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) và tổ chức 100 lớp tập huấn cộng đồng cho trên 7.000 lượt người dân trên địa bàn các xã khu vực III, xã khu vực II, khu vực I có thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 5 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Tổ chức 08 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình và kinh nghiệm thực hiện cơ chế đặc thù trong thực hiện Chương trình; quản lý, vận hành các công trình nước sinh hoạt tập trung.	0

## 2. Chuyển giao sáng kiến:

- Tổng số sáng kiến được chuyển giao: 04 sáng kiến.
- Tổng số tiền thu từ chuyển giao sáng kiến: Không
- Biểu tổng hợp:

TT	Họ và tên đại diện nhóm tác giả	Tên sáng kiến	Giá chuyển giao	Số lần chuyển giao	Thù lao trả cho tác giả
1	Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc;	Giải pháp nâng cao hoạt động các công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang.	0	01	8
2	Trương Văn Bảo, Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp.	Xây dựng chuyên mục tuyên truyền “Người dân tộc thiểu số điển hình trên các lĩnh vực” trên Cổng Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.	0	01	20

3	Lê Bá Xuyên – nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc	Xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.	0	01	5
4	Vi Thanh Quyền – Trưởng Ban Dân tộc;	Hướng dẫn thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.	0	01	0
5	Nhữ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc;	Tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang 03 năm 2024 - 2026	0	01	0
6	Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Tuyên truyền;	Xây dựng hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN – BDT – SNNPTNT – STC –SKHĐT về thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	0	01	0
7	Nhữ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc;	Giải pháp thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.	0	01	0

**III. Hủy bỏ việc công nhận sáng kiến:** **Không**

**IV. Các biện pháp khuyến khích:**

**1. Nâng lương, nâng bậc trước thời hạn:**

- Tổng số cán bộ được nâng lương trước thời hạn và bình xét công nhận chiến sỹ thi đua do có sáng kiến được công nhận:

+ Xét nâng lương trước thời hạn: 02 công chức;

+ Đề nghị Trưởng Ban Dân tộc công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 04 tác giả có sáng kiến được công nhận.

- Biểu tổng hợp: Tại thời điểm báo cáo, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Dân tộc chưa họp bình xét thi đua cuối năm 2023. Vì vậy, số liệu này Ban Dân tộc xin được báo cáo sau.

**2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến:**

- Tổng số sáng kiến được cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: 04 sáng kiến.



- Biểu tổng hợp:

TT	Họ và tên đại diện nhóm tác giả	Tên sáng kiến	Kinh phí hỗ trợ của tư nhân (nếu có)	(*) Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (nếu có)	Dự kiến kết quả (khả năng mang lại lợi ích của sáng kiến)
1	Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc;	Giải pháp nâng cao hoạt động các công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang.	0	95	Thông qua việc thực hiện các sáng kiến, giải pháp giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc, UBND các huyện, các xã trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đầu tư xây dựng mới và duy tu, bảo dưỡng các công trình nước sinh hoạt tập trung từ nguồn vốn Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
2	Trương Văn Bảo, Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp.	Xây dựng chuyên mục tuyên truyền “Người dân tộc thiểu số điển hình trên các lĩnh vực” trên Cổng Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.	0	20	Đến nay Chuyên mục đã đăng tải 20 bài viết về các cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như: người có uy tín, giáo viên, học sinh, bác sĩ, công an, làm kinh tế giỏi... dự kiến đến hết năm 2023 số bài viết tăng trên 40 bài (tập trung tuyên truyền nhiều nhất từ tháng 10 do tháng 11 tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ I tổ chức ở cấp huyện, tỉnh). Các bài viết sau khi đăng tải các bài viết có lượt đọc từ 400-600 lượt, bài viết trên Facebook được like, chia sẻ lại đến nhiều người biết tới. Các cá nhân được lựa chọn viết bài trong chuyên mục thấy vinh dự, tự hào và là động lực để họ phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
3	Lê Bá Xuyên – nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc	Xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.	0	130	Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang được người dân tin tưởng; từ đó sẽ tham gia ủng hộ tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính

					trị, trật tự an toàn xã hội do địa phương, cơ sở phát động; góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tạo tiền đề phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS&MN tỉnh.
4	Vi Thanh Quyền – Trưởng Ban Dân tộc;	Hướng dẫn thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.	0	0	Sáng kiến được áp dụng sẽ góp phần thực hiện Dự án 1 đồng bộ, hiệu quả ở địa phương và cơ sở; góp phần đạt được mục tiêu đề ra của chính sách về hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho các hộ khó khăn
5	Nhữ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc;	Tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang 03 năm 2024 - 2026	0	0	Sáng kiến được áp dụng sẽ giúp địa phương sử dụng hợp lý nguồn vốn được phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần xóa đói, giảm nghèo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh, đặc biệt là các xã đặc biệt khó khăn, tạo lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
6	Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Truyền;	Xây dựng hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN – BDT – SNNPTNT – STC – SKHĐT về thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	0	0	Sáng kiến được áp dụng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tiểu dự án 2, dự án 3 Chương trình, giúp người dân sớm được thụ hưởng chính sách, nâng cao hquar nguồn vốn và góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025
7	Nhữ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc;	Giải pháp thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp thuộc Chương	0	0	Thông qua tập huấn đã trang bị, chia sẻ kinh nghiệm đã góp phần bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận

		<p>trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.</p>		<p>thực pháp luật, nâng cao kỹ năng kiến thức đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành để hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã;          Đối với người dân: các lớp tập huấn đã giúp cho người dân bổ trợ kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra những sản phẩm có năng suất và chất lượng cao có sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ được môi trường sinh thái; nâng cao lợi nhuận và dân trí kỹ thuật cho người dân góp phần giảm nghèo bền vững.</p>
--	--	---	--	---

Trên đây là hoạt động sáng kiến cơ sở năm 2023, Ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Hội đồng Sáng kiến cơ sở;
- Lưu: VT, HC-TH.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nhữ Văn Nam**